

Số: 11 -BC/UBH

## BÁO CÁO

Đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện  
Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam  
Huyện Đồng Phú, nhiệm kỳ 2019 - 2024

---

### I. KHÁI QUÁT BỐI CẢNH TÌNH HÌNH:

**1. Khái quát bối cảnh kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội tác động tới việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Đồng Phú**

Đồng Phú là huyện nằm ở phía Đông Nam tỉnh Bình Phước, phía Tây giáp huyện Chơn Thành và thị xã Đồng Xoài; phía Bắc giáp huyện Phú Riềng; phía Tây Bắc giáp huyện Hớn Quản; phía Đông giáp huyện Bù Đăng và huyện Vĩnh Cửu của tỉnh Đồng Nai; phía Nam giáp huyện Phú Giáo của tỉnh Bình Dương. Là địa bàn có vị trí chiến lược hết sức quan trọng, có đường Quốc lộ 14 và đường ĐT741 đi qua, đây là những con đường giao thông huyết mạch nối liền Đồng Phú với Tây Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh và nước bạn Campuchia. Bên cạnh đó, còn có hàng trăm km đường liên xã và đường ĐT753 nối liền với các xã trong huyện với nhau, rất thuận tiện cho việc giao thương, đi lại.

Với điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý thuận lợi, huyện Đồng Phú đang ngày một phát triển năng động, thu hút đầu tư từ bên ngoài và tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện. Điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng được cải thiện, chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao đáng kể.

Đồng Phú có diện tích tự nhiên là 93.542,53 ha, dân số 93.773 người. Trong đó, tổng số thanh niên trong toàn huyện là 17.060 thanh niên (chiếm 17% tổng dân số toàn huyện).

### 2. Khái quát tình hình thanh niên

Hiện nay, toàn huyện có 12 cơ sở Hội trực thuộc (gồm có 11 Hội xã, thị trấn; 01 Hội trường học) với 4.850 Hội viên. Trình độ thanh niên trong độ tuổi được cải thiện đáng kể, đa phần thanh niên có sự năng động, sáng tạo, có ý chí vươn lên trong học tập, chiếm lĩnh tri thức, khoa học và công nghệ, tích cực tham gia và góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, thanh niên huyện Đồng Phú luôn tích cực, chủ động tham mưu các cấp ủy Đảng triển khai các chương trình, hoạt động của các cấp bộ Hội; nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước,

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Qua đó, đề ra được nhiều mô hình mới, cách làm hay, đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước, địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, dưới tác động của nền kinh tế thị trường, sự khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế, diễn biến thời tiết khó lường, dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp trong thời gian dài có ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế - xã hội, đến việc làm, thu nhập và đời sống của nhân dân, trong đó có thanh niên. Một bộ phận thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn, vùng dân tộc thiểu số có trình độ học vấn, tay nghề thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Vẫn còn một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, giám sát niềm tin, thờ ơ với tình hình chính trị - xã hội của đất nước cũng như ở địa phương, thiếu ý thức chấp hành pháp luật; tình trạng tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh niên có chiều hướng gia tăng. Bên cạnh đó, một bộ phận thanh niên có lối sống thụ động, thích hưởng thụ, chưa tích cực lao động làm giàu cho bản thân, chưa tham gia tốt các phong trào Đoàn, Hội tại địa phương.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ 2019-2024 tình hình tư tưởng đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện tương đối ổn định. Cán bộ, Hội viên, thanh niên tin tưởng, thực hiện tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động phong trào hành động cách mạng do tổ chức Hội phát động. Các phong trào hành động của Đoàn, Hội và tiếp tục nhận được sự quan tâm ngày càng sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền; thu hút đông đảo thanh niên tham gia, khẳng định quyết tâm của thanh niên tham gia tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, góp phần xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh. Bên cạnh đó, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên trong toàn huyện trước tình hình diễn biến kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước. Thanh niên trong huyện tích cực tham gia học tập các Nghị quyết, Chỉ thị, thông tin thời sự cấp huyện và cơ sở triển khai. Nghiêm túc học tập, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với nhiệm vụ công việc được giao. Tích cực thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của tổ chức Đoàn - Hội - Đội hàng năm.

Thanh niên nông thôn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên nông thôn được quan tâm và bước đầu đã giảm tỷ lệ thanh niên thất nghiệp. Thanh niên mong muốn tiếp tục được giải quyết việc làm, ổn định chỗ ở, tích cực tham gia các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường. Thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo tích cực phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, tôn giáo, đặc biệt là bản sắc văn hóa của các dân tộc, tôn giáo nhân dịp lễ, hội. Thanh niên công chức, viên chức tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia cải cách hành chính. Học sinh các trường THPT quan tâm đến tuyển sinh, hướng nghiệp, kỳ thi THPT quốc gia và phong trào "Khi tôi 18". Thanh niên lực lượng vũ trang luôn giữ bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần kỷ luật cao, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

## II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

Ba năm qua, từ Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Đồng Phú lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024 cho đến nay, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban Hội tỉnh Bình Phước cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, HVTN trong toàn huyện, công tác Hội và phong trào thanh niên của huyện nhà đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, ANQP của huyện nhà. Qua 3 năm triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

### 1. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”:

Hằng năm, Thường trực Hội LHTN Việt Nam huyện đã xây dựng Chương trình hoạt động của UBH huyện Đồng Phú, triển khai chủ đề công tác Hội “Thanh niên Đồng Phú tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” đến tất cả các cơ sở Hội trong toàn huyện; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền trên các kênh thông tin trong Đoàn - Hội; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh huyện nhằm giúp cán bộ hội viên thanh niên nắm bắt được chương trình công tác Hội hằng năm, góp phần tạo môi trường cho thanh niên được trao đổi, thảo luận, bày tỏ ý kiến, quan điểm, tình cảm của mình về những vấn đề của quê hương, đất nước qua đó giúp các cơ sở Hội định hướng được chương trình hoạt động phù hợp với nhu cầu nguyện vọng của thanh niên.

+ Thanh niên Đồng Phú yêu nước, bản lĩnh:

Nhằm cụ thể hóa cuộc vận động “Thanh niên làm theo lời Bác”, Ủy ban Hội thường xuyên chỉ đạo các cơ sở Hội trong toàn huyện tuyên truyền vận động HVTN tích cực tham gia hưởng ứng với những việc làm cụ thể, thiết thực như: đăng ký các công trình, phần việc làm theo lời Bác, HVTN khối trường học triển khai xây dựng nhật ký làm theo lời Bác, phối hợp tổ chức hội thi “Tìm hiểu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “kể chuyện về Bác”, tổ chức các hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng chào mừng ngày sinh nhật Bác... Trong 3 năm qua, các cơ sở Hội trong toàn huyện đã xây dựng được 32 công trình thanh niên cấp cơ sở, 56 công trình thanh niên cấp Chi hội với tổng trị giá trên 250 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ủy ban Hội các cấp còn chủ động phối hợp với các ngành mở các lớp thông tin thời sự, học tập chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho hơn 3.200 lượt HVTN.

Nhằm giáo dục ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng lối sống lành mạnh, trong sáng và chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho HVTN; tuyên truyền giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng, của Đoàn, Hội, của Đảng bộ và nhân dân Đồng Phú thông qua các hình thức: gặp gỡ nhân chứng lịch sử; du khảo về nguồn gắn với kết nạp hội viên; tham quan bảo tàng, di tích lịch sử; tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, viếng đài tưởng niệm... thu hút hơn 4.000 lượt HVTN tham gia. Vào các dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc, của Hội; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ,

thể dục thể thao, tọa đàm, ôn truyền thống, hội thi, hội diễn, lễ hội giao thừa... thu hút trên 25.000 lượt HVTN và thiếu nhi tham gia.

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mỗi HVTN nêu cao ý thức cách mạng, luôn nhận rõ và chống lại "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác cách mạng, tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong thanh niên; tích cực tham gia các hoạt động vì biên giới, hải đảo, vì người bạn từng quân; vì đồng bào và thanh thiếu niên ở vùng sâu, vùng xa. Tăng cường vận động HVTN thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự; làm tốt công tác hậu phương quân đội thông qua các phong trào "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", giúp đỡ các gia đình thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với đất nước... Qua đó, 100% các cơ sở Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: tổ chức tuyên truyền, vận động đến 100% HVTN về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước về chính sách quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, về âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch...; tổ chức 01 đợt giao lưu Văn hóa văn nghệ, với các chiến sỹ thuộc Trạm Radar - Nam Du; tổ chức 03 đợt giao lưu, thăm tặng quà các chiến sỹ thuộc Đoàn biên phòng Đắc Nô; phối hợp tổ chức 03 đợt thăm, tặng quà các chiến sỹ mới; hàng năm phối hợp tổ chức thành công Hội trại tòng quân truyền thống nhằm động viên tinh thần tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thu hút trên 2.500 HVTN tham gia; tuyên truyền, vận động HVTN tham gia hưởng ứng cuộc vận động góp đá xây dựng Trường Sa do Báo Tuổi trẻ phát động với tổng số tiền thu được hơn 30 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, viếng đài tưởng niệm, nói chuyện truyền thống... thu hút hơn 9.000 lượt HVTN tham gia; tổ chức thăm, tặng quà 02 gia đình chính sách, người có công do tổ chức Đoàn, Hội nhận phụng dưỡng suốt đời với tổng giá trị 25 triệu đồng...

+ Thanh niên Đồng Phú sống đẹp, sống có ích:

Tăng cường hoạt động phổ biến, tuyên truyền pháp luật góp phần hình thành văn hóa "Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật"; vận động HVTN chủ động tham gia tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giám sát việc thực thi pháp luật của hệ thống các cơ quan hành pháp, góp phần xây dựng chính sách hỗ trợ và phát triển thanh trong sự công khai, minh bạch và coi trọng pháp luật. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các hội thi, hội diễn, sân khấu hóa, hội thảo, diễn đàn thanh niên xây dựng Luật... Kết quả trong 3 năm đã tổ chức 52 buổi tuyên truyền về Hiến pháp, Luật Giao thông đường bộ, Luật Thanh niên, Luật bầu cử, Luật hôn nhân và gia đình, Luật thanh niên, Luật nghĩa vụ Quân sự... thu hút hơn 6.500 lượt HVTN tham gia.

Nhằm tích cực hưởng ứng cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông, Ủy ban Hội huyện xây dựng các văn bản chỉ đạo các cơ sở Hội tuyên truyền sâu rộng trong HVTN thực hiện tốt cuộc vận động. Trong nửa đầu nhiệm kỳ đã phối hợp tổ chức 03 Hội thi "Thanh niên với văn hóa giao thông" thu hút đông đảo HVTN tham gia. Tổ chức cấp phát 2.000 tờ rơi tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ, phối hợp tổ chức 01 đợt triển lãm hình ảnh tại nạn giao thông, tổ chức

treo 25 băng rôn tuyên truyền ATGT; triển khai đến 100% HVTN đăng ký, cam kết không vi phạm luật giao thông góp phần làm giảm thiểu tình trạng vi phạm giao thông trong HVTN.

+ Thanh niên Đồng Phú sáng tạo, khởi nghiệp:

Tăng cường công tác vận động hội viên, thanh niên tham gia học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; giới thiệu, tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề. Thường trực Hội LHTN huyện đã triển khai đồng bộ và sâu rộng cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật” do Ủy ban nhân dân huyện phát động; hàng năm có nhiều sản phẩm sáng tạo của thanh niên tham gia hội thi “Sáng tạo kỹ thuật” có nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao và được ứng dụng thực tiễn vào cuộc sống.

+ Thanh niên Đồng Phú tình nguyện vì cộng đồng:

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của cán bộ, HVTN trong các hoạt động bảo vệ môi trường và xây dựng môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp”. Các đội hình thanh niên tình nguyện từ huyện đến cơ sở được duy trì và hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp tập trung vào các lĩnh vực: tham gia bảo vệ môi trường, tuyên truyền pháp luật và giữ gìn an toàn giao thông, trật tự xã hội...; duy trì thường xuyên các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” bằng các việc làm thiết thực như: tổ chức 450 đợt mít tinh kết hợp với ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, các điểm nóng về rác thải, tổ chức phát hơn 9.000 tờ rơi và tổ chức 175 hội thi, hội diễn tuyên truyền bảo vệ môi trường thu hút trên 63.000 lượt HVTN và thiếu nhi tham gia hưởng ứng.

Các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng được tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Hội đã phối hợp tổ chức 06 đợt hè tình nguyện, Xuân tình nguyện tập trung vào các phần việc như: tổ chức sửa chữa 12km đường giao thông nông thôn; tổ chức phát quang 8km hàng lang bờ suối và đường giao thông; sửa chữa 05 căn nhà, xây dựng mới 03 căn nhà Nhân ái, Nhà tình thương; khám và phát thuốc miễn phí cho hơn 2.300 lượt người; sửa chữa điện và thay mới 300 bóng tiết kiệm điện; cắt tóc miễn phí cho 350 lượt người; tặng 1.700 phần quà với giá trị hơn 500 triệu đồng; nhận phụng dưỡng suốt đời 02 gia đình chính sách với tổng giá trị thực hiện lên tới 25 triệu đồng.

Tổ chức nhiều chương trình đồng hành mùa dịch như: San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch, Triệu tú an sinh, giúp đỡ người dân khó khăn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19... với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hàng năm các cơ sở Hội trong toàn huyện còn tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi, đồng bào vùng sâu, vùng xa bằng những việc làm thiết thực như: tổ chức ngày thứ bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh, sửa nhà, dọn dẹp vệ sinh nhà văn hóa khu phố, thôn ấp; tặng quà nhân dịp các ngày lễ tết; khám phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng sâu vùng xa.

Phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện” thu hút đông đảo HVTN tham gia, kết quả đã tổ chức được 9 đợt hiến máu tình nguyện với trên 2.000 đơn vị máu.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động HVTN khám tuyến nghĩa vụ quân sự đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân; hướng dẫn thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả 08 Chi Hội dân quân tự vệ; 12 đội hình thanh niên nòng cốt bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông ở địa phương; phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong HVTN về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống các tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS... góp phần giảm tối thiểu tình trạng vi phạm pháp luật trong đối tượng HVTN trong toàn huyện.

## **2. Chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”**

Đi đôi với việc thực hiện các cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp sống có ích” “Vì an sinh xã hội”, các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền, vận động thanh niên ý thức tự lập, lập nghiệp và vươn lên trong cuộc sống; tạo ra phong trào rộng khắp trong thanh niên thi đua làm giàu chính đáng, khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế.

Trong 3 năm qua, các cấp bộ Hội đã chủ động phối hợp với các ngành tổ chức nhiều hoạt động giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp và làm giàu chính đáng như: phối hợp tổ chức 12 lớp tập huấn, đào tạo nghề, dạy nghề ngắn hạn thu hút trên 1.500 thanh niên tham gia học tập; phối hợp tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật nông, lâm nghiệp cho gần 100 HVTN với giá trị gần 200 triệu đồng.

Phong trào vận động công, giúp nhau tạo việc làm và hỗ trợ cây giống, con giống mang lại hiệu quả rõ rệt. Kết quả trong 3 năm đã vận động công được 2.300 ngày công, giúp nhau hơn 35.000 cây, con giống các loại. Qua các hoạt động trên đã góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho thanh niên ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Phối hợp với các ngành tổ chức 03 đợt tư vấn hướng nghiệp cho hơn 6.000 lượt HVTN, trong đó đã giới thiệu việc làm cho khoảng 350 HVTN. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện hướng dẫn vay vốn và giải ngân các nguồn chính sách như: giải quyết việc làm, sản xuất kinh doanh, hộ nghèo giúp HVTN phát triển kinh tế gia đình, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Đến nay, tổng dư nợ các nguồn vốn vay ủy thác qua tổ chức Đoàn, Hội quản lý lên đến trên 41 tỷ đồng.

Từ cuộc vận động đã góp phần khích lệ, động viên thanh niên vươn lên làm giàu chính đáng. Hiện nay, toàn huyện đã có 26 mô hình kinh tế thanh niên có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm trở lên. Trong 3 năm đã có 150 thanh niên được tham gia liên hoan thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

## **3. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên**

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh thực sự là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên trên cơ sở tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí

Minh luôn được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo. Qua đó, các cấp Hội từ huyện đến cơ sở luôn duy trì và thực hiện tốt công tác kiện toàn, củng cố tổ chức Hội; chú trọng công tác phát triển hội viên mới ở tất cả các đối tượng thanh niên, trong đó chú ý đến thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Hội đã tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút, tập hợp thanh niên vào tổ chức Hội. Tổng số hội viên phát triển mới là 2.673 anh, chị (trong đó: hội viên là thanh niên dân tộc thiểu số là 1.368 anh, chị; hội viên là thanh niên tôn giáo 450 anh, chị). Nâng tổng số hội viên tham gia tổ chức Hội hiện nay là 4.850 anh, chị. Đến nay, trong toàn huyện có 12 cơ sở Hội trực thuộc với 140 Chi Hội trực thuộc.

Công tác học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Hội các cấp được Ủy ban Hội từ huyện đến cơ sở quan tâm triển khai. Trong nhiệm kỳ, 100% HVTN được học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Hội các cấp; Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở cũng luôn được chú trọng. Hiện nay 80% Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội cơ sở đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị theo quy định. 100% Đoàn, Hội xã, thị trấn được trang bị máy vi tính và kết nối Internet, 100% Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội cơ sở sử dụng thành thạo máy vi tính, gấp phần nâng cao hiệu quả công tác và thông tin hai chiều được thông suốt, kịp thời.

Trong 3 năm qua, Ủy ban Hội đã phối hợp với Trung tâm BDCT huyện tổ chức 03 lớp tập huấn công tác Đoàn, Hội bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho hơn 450 lượt cán bộ chủ chốt cơ sở và Chi hội; tổ chức 02 hội trại huấn luyện cấp huyện thu hút 150 cán bộ hội viên tham gia; tổ chức các lớp nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, HVTN tại cơ sở thu hút hơn 450 lượt cán bộ, HVTN tham gia.

Bên cạnh đó, Ủy ban Hội thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Hội; đẩy mạnh công tác hướng về cơ sở, tập trung củng cố, kiện toàn Ủy ban Hội cấp cơ sở nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động. Kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của HVTN; làm tốt công tác nắm nguồn, giới thiệu 2.017 hội viên ưu tú phát triển Đoàn. Hàng quý, thông qua chương trình làm việc giữa BTV Huyện đoàn với Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Hội đã báo cáo tình hình và xin ý kiến chỉ đạo kịp thời các hoạt động của tổ chức Hội.

### **III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM**

**1. Tồn tại, hạn chế:** Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong thời gian qua, công tác Hội và phong trào thanh niên vẫn còn một số tồn tại và hạn chế sau:

- Vẫn còn một số ít cấp ủy Đảng, chính quyền chưa thật sự quan tâm sâu sát đến hoạt động của tổ chức Hội và công tác phát triển thanh niên.

- Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên còn nhiều hạn chế, tỷ lệ thanh niên tham gia tổ chức hội chưa đạt so với chỉ tiêu đề ra; chưa thành lập được các tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

- Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của Hội chưa đồng đều, chưa tác động đến đối tượng thanh niên chậm tiến, thanh niên trên địa bàn dân cư, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo.

- Việc cụ thể hoá các chương trình, cuộc vận động của Hội đến từng đối tượng thanh niên còn chưa được chú trọng, chưa đi vào chiều sâu, thiếu nguồn lực, vẫn chỉ dừng lại ở phong trào, thời vụ, thiếu tính bền vững.

- Công tác kiểm tra, đôn đốc cơ sở chưa thường xuyên, liên tục; chưa nhân rộng được những mô hình hay, cách làm hiệu quả.

- Trình độ, kỹ năng nghiệp của một bộ phận cán bộ Hội chưa đáp ứng được yêu cầu trong công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn hiện nay.

## **2. Nguyên nhân:**

- Một số ít cấp ủy Đảng, chính quyền chưa thật sự quan tâm lãnh đạo công tác thanh niên, coi công tác thanh niên là nhiệm vụ của tổ chức Đoàn, Hội, nên hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội chưa cao; hầu hết các chủ doanh nghiệp ngoài quốc doanh không quan tâm đến việc thành lập tổ chức Hội trong doanh nghiệp, không chịu hợp tác để thành lập.

- Đội ngũ cán bộ làm công tác Hội từ huyện đến cơ sở thường xuyên luân chuyển, năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn hiện nay; bên cạnh đó đội ngũ cán bộ làm công tác Hội chủ yếu là kiêm nhiệm, không có chế độ phụ cấp, thù lao nên việc chuyên sâu về công tác Hội còn hạn chế, không thật sự tâm đắc với tổ chức.

- Do mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tác động đến một bộ phận không nhỏ thanh niên. Mặt khác, một bộ phận thanh niên chưa nhận thức được vai trò, vị trí của mình trong xã hội, có thái độ thờ ơ với tổ chức, lệch lạc trong nhận thức và hành động làm ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công tác Hội và phong trào thanh niên. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của lối sống thực dụng, đa số thanh niên hiện nay đi làm ăn xa, một số khác lại thờ ơ với tổ chức, không quan tâm đến các hoạt động xã hội nên công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến tình trạng hội viên có xu hướng giảm, tỷ lệ thanh niên vào tổ chức chưa đạt theo kế hoạch.

- Do địa bàn rộng, diện tích chủ yếu là đồi núi, dân cư không tập trung, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, trình độ nhận thức còn hạn chế nên công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết tập hợp thanh niên gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo, thanh niên thuộc vùng sâu, vùng xa...

- Kinh phí hoạt động, điều kiện, phương tiện làm việc và nguồn lực đầu tư cho hoạt động của Hội ở cơ sở còn gặp nhiều khó khăn nên việc triển khai tổ chức hoạt động của tổ chức Hội còn gặp khó khăn, chưa thực sự tạo được hiệu ứng và sức lan tỏa trong thanh niên.

## **3. Một số bài học kinh nghiệm**



Từ thực tiễn hoạt động của công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua, kế thừa và phát huy những thành quả hoạt động của các nhiệm kỳ trước; qua thực tiễn tổ chức, triển khai các hoạt động, phong trào lớn mà Đại hội V đã đề ra; đã đúc kết được những bài học kinh nghiệm sau:

Một là, Sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên liên tục của cấp ủy Đảng, chính quyền, vai trò định hướng của tổ chức Đoàn; sự phối của các cấp, các ngành, đoàn thể tạo thành sức mạnh tổng hợp góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh thực sự trở thành tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên.

Hai là, Phải lấy lợi ích chính đáng của thanh niên làm cơ sở để triển khai các hoạt động của Hội. Xây dựng những mô hình hay, cách làm hiệu quả rõ nét, mang lại lợi ích thiết thực để lôi cuốn đông đảo các tầng lớp thanh niên và xã hội cùng tham gia.

Ba là, Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Hội, giỏi về kỹ năng, nắm chắc lý luận và có uy tín, tiếng nói trong HVTN; có kinh nghiệm thực tiễn công tác; bên cạnh đó là sự đoàn kết thống nhất trong tập thể Ủy ban Hội từ huyện đến cơ sở tạo thành sức mạnh tổng hợp.

Bốn là, Sự đầu tư nguồn lực Nhà nước, tranh thủ các nguồn lực từ xã hội, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ về vật chất để triển khai tổ chức các hoạt động hướng phong trào vào vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để hỗ trợ thanh niên và nhân dân phát triển sản xuất, giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập góp phần xóa đói giảm nghèo.

*Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Huyện Đồng Phú, nhiệm kỳ 2019 - 2024.*

**Nơi nhận:**

- Tỉnh Hội;
- Huyện ủy: Ban DV;
- BCD Chương trình PTTN huyện;
- TT Huyện đoàn;
- Ủy viên UBH huyện;
- Các cơ sở Hội trực thuộc;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN HỘI HUYỆN  
CHỦ TỊCH



Vương Ngọc Toại